

Paksa: Mga Pagpupulong sa Pagtalakay sa Badyet ng Komunidad ng OEWD



COMMUNITY BUDGET DISCUSSIONS

Virtual Community Listening Sessions Hosted by OEWD

LET YOUR VOICE BE HEARD

January 26 at 6:00 PM
Workforce Development Discussion

January 27 at 6:00 PM
Economic Development Discussion

February 10 at 6:00 PM
Final Budget Proposal

OFFICE OF ECONOMIC & WORKFORCE DEVELOPMENT

I-save ang Petsa – Mga Talakayan sa Badyet ng Komunidad

Ang maliit na komunidad ng negosyo ay iniimbitahan na lumahok sa mga talakayan upang ipaalam sa ating badyet para sa paparating na taon. Ang Office of Economic and Workforce Development (OEWD), kung saan bahagi ang Office of Small Business, ay magsasagawa ng tatlong virtual na pampublikong talakayan sa badyet upang ibahagi ang aming trabaho at direktang makarinig mula sa iyo upang ipaalam ang aming mga priyoridad sa badyet.

Kailangan naming marinig ang iyong mga boses, ang iyong mga ideya, at ang iyong mga priyoridad upang matulungan kaming matanto ang pantay na mga resulta na gusto naming makita sa mga komunidad at industriya na aming pinaglilingkuran.

Miyerkules, Enero 26, 6:00 – 7:30 PM

Tumutok sa mga programa at mapagkukunan sa pagpapaunlad ng mga manggagawa tulad ng aming mga sentro ng trabaho, pagsasanay, at mga programa sa pagkuha, at iba pang mga hakbangin sa karera.

[RSVP para sa ika-26 ng Ene](#)

Huwebes, Enero 27, 6:00 – 7:30 PM

at mapagkukunan **ng pagpapaunlad ng ekonomiya** gaya ng aming mga programa sa pagsasanay sa entrepreneur at negosyo, mga grant at programa sa pautang, at gawaing pagpapaunlad ng pabahay.

[RSVP para kay Ja n . ika-27](#)

Huwebes, Pebrero 10, 6:00 – 7:30 PM

Webinar upang mag-ulat sa panghuling panukala sa badyet ng OEWD batay sa feedback na hinihingi mula sa mga session sa itaas.

[RSVP para sa ika -10 ng Peb](#)

Ang mga kaganapang ito ay ganap na bukas sa publiko. **Mangyaring magparehistro sa pamamagitan ng Zoom nang maaga gamit ang mga link sa itaas** . At, kung mayroon kang anumang mga kapansanan o mga pangangailangang partikular sa wika, mangyaring ipaalam sa amin ang hindi bababa sa tatlong (3) araw bago ang kaganapan upang makapagbigay kami ng mga naaangkop na serbisyo. Kung hindi ka makadalo sa alinman sa aming mga pagpupulong, hinihikayat ka pa rin namin na makipag-ugnayan sa amin sa oe wd@sfgov.org upang ipahayag ang iyong mga iniisip, naisin, at prioridad para sa paparating na taon ng pananalapi.

Salamat sa lahat para sa iyong patuloy na pakikipagtulungan sa mahalagang gawaing ito.

Mga Newsletter ng Office of Small Business

Malapit nang lumipat ang aming opisina sa ibang platform ng newsletter. Habang dapat mo pa ring matanggap ang aming mga newsletter, may pagkakataon na ang aming mga newsletter ay maaaring mahuli sa iyong junk/spam folder. Mangyaring maglaan ng ilang sandali upang kumpirmahin ang iyong email address [dito](#) upang matiyak na patuloy mong matatanggap ang pinakabagong balita sa maliit na negosyo. Salamat!

WEBINARS:

San Francisco International Airport (SFO) Mga Paparating na Webinar:

- **Mga update sa 14B Local Business Enterprise (LBE) Ordinance - Huwebes, 1/27/22 @ 12:00 PM**
Matuto tungkol sa mga update sa programa ng San Francisco Local Business Enterprise (LBE).
Mag- click [dito](#) upang magparehistro.
- **Pagsusumite ng Proposal sa isang Prime at bilang Prime - Biyernes, 1/28/22 @ 12:00 PM**
Matuto ng mga tip at trick para sa pagsusumite ng matagumpay na panukala sa isang prime.
Mag- click [dito](#) para magparehistro.

Mabilis na Tugon na Virtual Info Session - Unang Martes ng Bawat Buwan, 2:00 PM-3:15 PM

Magtanong ng mga live na tanong! Maaaring magbigay sa iyo ang mga kasosyo sa workforce ng impormasyon tungkol sa:

- Pagsasanay sa trabaho
- Mga Serbisyo sa Karera
- Mga Mapagkukunan ng Miyembro ng Unyon
- Mga Opsyon sa Pangangalagang Pangkalusugan
- Proseso ng Paghahain ng Unemployment

Magrehistro sa workforce.oewd.org/rr .

Makipag-ugnayan sa amin

Gaya ng dati, nandito ang OSB para tumulong. Makipag-ugnayan sa amin online sa sfosb.org , sa pamamagitan ng email sa sfosb@sfgov.org , o sa pamamagitan ng telepono sa 415-554-6134.

Upang manatiling napapanahon sa mga balita at anunsyo ng maliit na negosyo, mag-sign up para sa OSB e-news sa <https://sfosb.org/su/subscribe-small-business-e-news> . Basahin ang mga nakaraang e-newsletter [he r e](#) .